

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



KPMG Phoomchai Audit Ltd.
50th Floor, Empire Tower
1 South Sathorn Road, Yannawa
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel +66 2677 2000
Fax +66 2677 2222
Website home.kpmg/th

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร +66 2677 2000
แฟกซ์ +66 2677 2222
เว็บไซต์ home.kpmg/th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ซึ่งระบุว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสุทธิในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 19.7 ล้านบาทและ 56.0 ล้านบาทตามลำดับ และ ณ วันเดียวกัน กลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวนเงิน 161.3 ล้านบาทและ 182.3 ล้านบาทตามลำดับ สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

Vong

การรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงาน	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ค) และข้อ 23 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>รายได้ตามสัญญารับรู้ตามสัดส่วนของขั้นความสำเร็จของงานตามสัญญา ในการกำหนดขั้นความสำเร็จของงาน วิศวกรของกลุ่มบริษัทเป็นผู้ประเมินขั้นความสำเร็จของงาน โดยการเปรียบเทียบงานที่ทำเสร็จ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับงานทั้งหมด การบันทึกบัญชีของสัญญาดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มบริษัท เนื่องจากมีการใช้การประมาณการและพิจารณาใน ระดับสูงของผู้บริหารเกี่ยวกับขั้นความสำเร็จของงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ สัญญาระยะยาว และเกี่ยวข้องกับรับรู้ของสัญญาที่ขาดทุนและงานระหว่างทำของสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บเงิน ความไม่แน่นอนจากการใช้พิจารณาเหล่านี้สามารถทำให้เกิดผลต่างซึ่งมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญต่อกำไรหรือขาดทุนที่บันทึกในงวดปีบัญชีปัจจุบัน รวมถึงมูลค่าของงานระหว่างทำของสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้านั้นรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การประเมินความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้ในการรับรู้รายได้ • การประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของวิศวกร • การทดสอบการออกแบบและการนำไปใช้ และทดสอบความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติตาม กระบวนการควบคุมเกี่ยวกับการอนุมัติของผู้บริหาร และลูกค้าภายนอกในแต่ละขั้นความสำเร็จของงาน เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวนี้ • การทดสอบรายละเอียดของรายการ โดยการสุ่มเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือและอ้างอิงกับเอกสารการประเมินขั้นความสำเร็จของงาน โดยวิศวกรของกลุ่มบริษัท เพื่อพิจารณาขั้นความสำเร็จของงานที่กลุ่มบริษัทรับรู้เป็นรายได้ • ประเมินการประมาณขั้นความสำเร็จของงานของกลุ่มบริษัท โดยการเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เกิดขึ้น และต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อให้เสร็จตามสัญญากับประมาณการต้นทุน • ประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

Van6

การซื้อบริษัทย่อย	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัท บีเอส มายโค โบโอเทค จำกัด โดยการซื้อหุ้น และบันทึกกำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมจำนวนเงิน 26.87 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562</p> <p>กลุ่มบริษัทได้จ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา โดยผลแตกต่างจากสิ่งตอบแทนในการซื้อจะถูกบันทึกเป็นกำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม</p> <p>เนื่องจากความมีนัยสำคัญของรายการและเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่สำคัญและมีความซับซ้อนในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ข้าพเจ้าจึงพิจารณาว่าการบัญชีสำหรับการซื้อธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้านั้นรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจและสอบถามผู้บริหารถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการซื้อ รวมถึงอ่านสัญญาซื้อขายธุรกิจและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญ • ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู้ประเมินราคาอิสระของกลุ่มบริษัท • พิจารณาข้อสมมติหลักในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลภายนอกและข้อมูลภายใน รวมทั้งใช้ผู้เชี่ยวชาญของเคพีเอ็มจี ในการประเมินความเหมาะสมของค่าตัวแปรทางการเงินที่เป็นตัวกำหนดอัตราคิดลดการระบุสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและวิธีการวัดมูลค่า • ทดสอบการคำนวณ • ประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

V66

การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานซึ่งกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืม เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน การดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ กลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้ยืม โดยกลุ่มบริษัทเจรจากับสถาบันการเงินและได้รับหนังสือยืนยันการผ่อนผันจากสถาบันการเงิน</p> <p>การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้ยืม โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจากสถาบันการเงิน มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยและการจัดประเภทรายการเงินกู้ยืมในงบการเงิน ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้านั้นรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม รวมถึงข้อกำหนดของการดำรงอัตราส่วน • คำนวณอัตราส่วนที่ต้องดำรงไว้ของกลุ่มบริษัทตามสัญญาเงินกู้ยืม • ได้รับหนังสือยืนยันการผ่อนผันที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันการเงินในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ยืม • ประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้อื่นที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่



เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

✓๖๐๕

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

Von



ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า
เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้
เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บงกช อ่ำเสี่ยม

(บงกช อ่ำเสี่ยม)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3684

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

24 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
		2562	2561	2562	2561
					(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	15,943,806	26,379,884	1,158,334	706,062
เงินลงทุนชั่วคราว		-	147,804	-	147,804
ลูกหนี้การค้า	6, 8	29,014,733	105,725,548	29,014,733	70,046,811
มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า	8	16,438,312	68,441,244	16,438,312	65,325,817
ลูกหนี้อื่น	6, 9	16,030,943	15,697,443	8,792,843	20,208,551
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	1,200,000	19,000,000	-
สินค้าคงเหลือ	10	43,284,336	61,864,531	26,083,720	35,338,314
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		120,712,130	279,456,454	100,487,942	191,773,359
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	44,048,925	64,485,590
เงินลงทุนในการร่วมค้า	11	-	1,464,193	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	14	280,000	280,000	280,000	280,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	179,850,891	138,666,737	114,927,544	124,736,765
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	16	13,596,555	13,297,291	7,603,948	12,776,960
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	28	2,659,176	18,701,586	-	18,152,994
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้	17	4,930,877	2,409,706	3,180,877	2,409,706
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		15,706,342	21,687,532	15,706,342	10,668,566
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		217,023,841	196,507,045	185,747,636	233,510,581
รวมสินทรัพย์		337,735,971	475,963,499	286,235,578	425,283,940

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2562	2561	2562	2561
			(บาท)		
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก					
สถาบันการเงิน	18	69,449,716	59,085,121	61,808,143	58,601,101
เจ้าหนี้การค้า	6	11,222,684	41,852,248	9,317,567	79,358,954
เจ้าหนี้อื่น	6, 19	5,111,868	17,897,994	2,716,819	6,507,955
จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่า					
งานระหว่างทำตามสัญญา		1,958,474	36,696,298	977,165	5,622,786
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	3,552,221	3,331,717	3,552,221	3,331,717
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6, 18	2,500,000	67,000,000	-	4,794,400
หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงินที่ถึงกำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี	18	-	96,932	-	96,932
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,329,721	-	-	-
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน		-	4,212,521	-	755,079
รวมหนี้สินหมุนเวียน		96,124,684	230,172,831	78,371,915	159,068,924
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	18	7,437,149	10,993,276	7,437,149	10,993,276
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	28	4,272,369	-	1,144,247	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน					
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	20	1,680,344	7,055,513	1,485,891	3,954,817
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-	666,667	-	666,667
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		13,389,862	18,715,456	10,067,287	15,614,760
รวมหนี้สิน		109,514,546	248,888,287	88,439,202	174,683,684

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2562	2561	2562	2561
			(บาท)		
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
(หุ้นสามัญจำนวน 654,500,000 หุ้น มูลค่า 0.25 บาทต่อหุ้น)		163,625,000	163,625,000	163,625,000	163,625,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
(หุ้นสามัญจำนวน 635,539,843 หุ้น มูลค่า 0.25 บาทต่อหุ้น)		158,884,961	158,884,961	158,884,961	158,884,961
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	21				
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		209,891,407	209,891,407	209,891,407	209,891,407
ทุนสำรองตามกฎหมาย	22	4,660,000	4,660,000	4,660,000	4,660,000
ขาดทุนสะสม		(161,264,683)	(146,988,382)	(182,286,387)	(129,482,507)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	22	5,259,185	(219,385)	6,646,395	6,646,395
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		217,430,870	226,228,601	197,796,376	250,600,256
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	13	10,790,555	846,611	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		228,221,425	227,075,212	197,796,376	250,600,256
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		337,735,971	475,963,499	286,235,578	425,283,940

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	
			(บาท)		
รายได้					
รายได้จากการขายและการให้บริการ	6, 23, 29	233,804,239	372,385,421	81,831,628	314,562,514
รายได้จากการลงทุน	6, 23	175,760	457,189	663,965	1,729,687
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่าสุทธิธรรม	5	26,873,850	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	12	9,458,547	-	-	-
รายได้อื่น	6, 23	5,693,220	6,693,156	15,493,625	26,745,983
รวมรายได้		276,005,616	379,535,766	97,989,218	343,038,184
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขายและการให้บริการ	6, 10, 23	162,052,944	254,360,169	67,898,144	247,069,666
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	6, 23, 24	18,925,979	9,464,824	2,799,744	6,893,521
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6, 23, 25	89,331,529	106,880,466	59,617,858	74,436,197
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		422,567	4,463,047	422,567	4,259,393
ต้นทุนทางการเงิน	6, 23	7,615,077	6,565,820	4,802,251	4,789,490
รวมค่าใช้จ่าย		278,348,096	381,734,326	135,540,564	337,448,267
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	11, 23	(53,049)	(268,566)	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		(2,395,529)	(2,467,126)	(37,551,346)	5,589,917
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	28	(17,284,523)	20,829,749	(18,488,300)	20,658,323
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		(19,680,052)	18,362,623	(56,039,646)	26,248,240
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ		-	(4,148,456)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	20	3,652,644	3,253,974	4,044,708	3,004,380
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(730,529)	(650,795)	(808,942)	(600,876)
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		2,922,115	2,603,179	3,235,766	2,403,504
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		2,922,115	(1,545,277)	3,235,766	2,403,504
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(16,757,937)	16,817,346	(52,803,880)	28,651,744

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
	2562	2561	2562	2561
			(บาท)	
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(17,198,416)	18,460,987	(56,039,646)	26,248,240
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	13 (2,481,636)	(98,364)	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	<u>(19,680,052)</u>	<u>18,362,623</u>	<u>(56,039,646)</u>	<u>26,248,240</u>
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(14,276,301)	16,915,710	(52,803,880)	28,651,744
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	13 (2,481,636)	(98,364)	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u>(16,757,937)</u>	<u>16,817,346</u>	<u>(52,803,880)</u>	<u>28,651,744</u>
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น				
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.03)	0.03	(0.09)	0.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	งบการเงินรวม										
	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น										
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกิน ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	กำไรสุทธิ ต่างประเศ	การแปลงค่า หน่วยงน	ผลต่างที่เกิดจาก รายการภายใต้ การควบคุม เดียวกัน (N/A)	ส่วนเกินทุน จากการตีราคา สินทรัพย์ (N/A)	รวม	รวม	ส่วนของผู้ ถือหุ้นของ บริษัทใหญ่	ส่วนของผู้ ถือหุ้นที่ ไม่มีอำนาจ ควบคุม
	158,884,961	209,891,407	4,660,000	(168,052,548)	(1,330,114)	(1,387,210)	6,646,395	3,929,071	209,312,891	1,592,540	210,905,431
ตามการบัญชีที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น											
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น											
ชำระคืนทุนให้แก่ส่วน ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม										(23)	(23)
เงินปันผลของบริษัทต่อให้กับส่วน ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม										(647,542)	(647,542)
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น										(647,565)	(647,565)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น										(647,565)	(647,565)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี										(98,364)	18,302,623
กำไรหรือขาดทุน				18,460,987					18,460,987		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				2,603,179	(4,148,456)			(4,148,456)	(1,545,277)		(1,545,277)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี				21,064,166	(4,148,456)			(4,148,456)	16,915,710	(98,364)	16,817,346
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	158,884,961	209,891,407	4,660,000	(146,988,382)	(5,478,570)	(1,387,210)	6,646,395	(219,385)	226,228,601	846,611	227,075,212

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซูธราตา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม											
	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น											
	ผลดำเนินงานที่เกินจาก		รวม		รวม		รวม		ส่วนของผู้ถือหุ้น			
การเปลี่ยนแปลงค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกิน ส่วนเกิน	ส่วนเกินทุน ส่วนเกิน	ส่วนเกินทุน ส่วนเกิน	ส่วนเกินทุน ส่วนเกิน	ส่วนเกินทุน ส่วนเกิน	ส่วนเกินทุน ส่วนเกิน	ส่วนเกินทุน ส่วนเกิน	ส่วนเกินทุน ส่วนเกิน	ส่วนเกินทุน ส่วนเกิน	ส่วนเกินทุน ส่วนเกิน	ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ส่วนเกินผู้ถือหุ้น												
ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น
158,884,961	209,891,407	209,891,407	4,660,000	4,660,000	(146,988,382)	(146,988,382)	(5,478,570)	(5,478,570)	(1,387,210)	(1,387,210)	846,611	227,075,212
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(890,149)	(890,149)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,315,729	13,315,729
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,425,580	12,425,580
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,425,580	12,425,580
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,481,636)	(13,241,347)
	-	-	-	-	-	-	(960,135)	(960,135)	-	-	-	1,961,980
	-	-	-	-	-	-	5,478,570	5,478,570	-	-	(2,481,636)	(11,279,367)
158,884,961	209,891,407	209,891,407	4,660,000	4,660,000	(161,264,683)	(161,264,683)	-	(1,387,210)	6,646,395	5,259,185	10,790,555	228,221,425

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สอดคล้องกับ วันที่ 1 มกราคม 2562

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ชำระคืนหุ้นไปแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
การได้ซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ซึ่งอำนาจควบคุมเปลี่ยนแปลงไป

รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ถ้าโรคควบคุมโดยบริษัท

ถ้าโรคควบคุมโดยบริษัท

ถ้าโรคควบคุมโดยบริษัท

รวมถ้าโรคควบคุมโดยบริษัท

สอดคล้องกับ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองตาม กฎหมาย	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	
				ขาดทุนสะสม (177)	ส่วนเกินทุน จากการรีไทร์ สินทรัพย์	รวม	องค์ประกอบอื่น ของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	158,884,961	209,891,407	4,660,000	(158,134,251)	6,646,395	6,646,395	221,948,512	
ตลอดทั้งปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	-	-	2,624,824	-	-	26,248,240	
กำไร	-	-	-	2,403,504	-	-	2,403,504	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	28,651,744	-	-	28,651,744	
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	158,884,961	209,891,407	4,660,000	(129,482,507)	6,646,395	6,646,395	250,600,256	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	งบการเงิน			งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองตาม กฎหมาย	ส่วนเกิน จากทุนสะสม (กำไร)	ส่วนเกิน จากการตีราคา สินทรัพย์	ส่วนเกิน ของส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	158,884,961	209,891,407	4,660,000	(129,482,507)	6,646,395	250,600,256
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(56,039,646)	-	(56,039,646)
ขาดทุน	-	-	-	3,235,766	-	3,235,766
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(52,803,880)	-	(52,803,880)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(182,286,387)	-	197,796,376
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	158,884,961	209,891,407	4,660,000	(182,286,387)	6,646,395	197,796,376

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกาดิไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
	(บาท)			
<i>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</i>				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(19,680,052)	18,362,623	(56,039,646)	26,248,240
<i>ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)</i>				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้)	17,284,523	(20,829,749)	18,488,300	(20,658,323)
ต้นทุนทางการเงิน	7,615,077	6,565,820	4,802,251	4,789,490
ค่าเสื่อมราคา	15	12,220,091	15,912,839	10,402,186
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	16	5,460,689	7,133,149	4,816,760
ผลประโยชน์พนักงาน	20	7,630,192	993,595	2,686,228
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน (กลับรายการ)		(135,838)	3,477,260	(135,838)
ขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)	12	-	-	7,091,213
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น		448,466	276,980	448,466
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ		(960,135)	(4,172,857)	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)	11	53,049	268,566	-
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	8	(497,536)	(488,555)	105,579
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)	10	(297,005)	956,705	466,493
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน		(9,458,547)	-	-
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่าบัญชีธรรม	5	(26,873,849)	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์		307,605	839,237	127,211
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		61,870	2	61,007
เงินปันผลรับ		-	-	(1,063,988)
ดอกเบี้ยรับ		(175,760)	(457,189)	(663,965)
		(6,997,160)	28,838,426	(7,343,755)
<i>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</i>				
ลูกหนี้การค้า		39,204,050	(47,838,754)	40,478,033
มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า		12,053,422	(21,044,064)	48,887,505
ลูกหนี้อื่น		(66,647)	4,470,251	11,415,708
สินค้าคงเหลือ		(6,915,660)	(286,056)	8,788,101
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		(6,474,869)	(9,568,608)	(5,037,776)
เจ้าหนี้การค้า		(17,371,129)	9,824,959	(70,041,387)
เจ้าหนี้อื่น		64,513,956	(1,657,537)	(3,851,584)
จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทำตามสัญญา		(14,911,073)	3,534,717	(4,645,621)
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	20	-	-	(1,110,446)
จ่ายหนี้สินจากการรับประกันผลงาน		(1,596,514)	(5,801,574)	(619,241)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		(666,667)	(666,666)	(666,667)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจการดำเนินงาน		60,771,709	(40,194,906)	16,252,870
ภาษีเงินได้จ่ายออก		-	(722,386)	-
กระแสเงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไป) ในกิจการดำเนินงาน		60,771,709	(40,917,292)	16,252,870

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	2561	2562	2561
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา	5	(28,196,751)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	(44,048,925)
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย		30,834,868	-	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	55,000,000
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้		(2,521,171)	(812,441)	(771,171)
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์		219,221	1,077,178	41,293
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์		(10,085,855)	(8,720,927)	(725,269)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น		723,044	-	723,044
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น		(578,102)	(902,384)	(405,600)
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	(312,710)	(27,000,000)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	1,200,000	6,312,710	8,000,000
รับเงินปันผล		-	-	-
ดอกเบี้ยรับ		175,760	461,072	663,965
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง		147,804	7,241	147,804
เงินสดรับจากการรับชำระคืนทุนจากบริษัทย่อย		-	-	2,394,377
กระแสเงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน		<u>(8,081,182)</u>	<u>(2,890,261)</u>	<u>(5,980,482)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		10,364,595	9,388,526	3,207,042
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		(64,500,000)	61,000,000	(4,794,400)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		(3,335,623)	(3,418,875)	(3,335,623)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาทางการเงิน		(96,932)	(945,045)	(96,932)
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		2,950,200	-	-
ชำระคืนทุนให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(890,149)	(23)	-
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	13	-	(647,542)	-
ดอกเบี้ยจ่าย		(7,618,696)	(6,572,684)	(4,800,203)
กระแสเงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน		<u>(63,126,605)</u>	<u>58,804,357</u>	<u>(9,820,116)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	2561	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	2561
	(บาท)			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ				
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	(10,436,078)	14,996,804	452,272	(780,504)
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	717	-	717
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(10,436,078)	14,997,521	452,272	(779,787)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	7	26,379,884	11,382,363	706,062
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	7	15,943,806	26,379,884	1,158,334

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทได้ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ในราคาทุนรวมจำนวนเงิน 10.35 ล้านบาท (2561: 8.7 ล้านบาท) ซึ่งในจำนวนนี้กลุ่มบริษัทจัดซื้อโดยเงินสดจำนวนเงินรวม 10.09 ล้านบาท (2561: 8.7 ล้านบาท) และคงค้างเป็นเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 0.26 ล้านบาท (2561: - ไม่มี - ล้านบาท)

ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ในราคาทุนรวมจำนวนเงิน 0.76 ล้านบาท (2561: 2.2 ล้านบาท) ซึ่งในจำนวนนี้บริษัทจัดซื้อโดยเงินสดจำนวนเงินรวม 0.73 ล้านบาท (2561: 2.2 ล้านบาท) และคงค้างเป็นเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 0.03 ล้านบาท (2561: - ไม่มี - ล้านบาท)

ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทได้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นในราคาทุนรวมจำนวนเงิน 0.60 ล้านบาท (2561: - ไม่มี - ล้านบาท) ซึ่งในจำนวนนี้กลุ่มบริษัทจัดซื้อโดยเงินสดจำนวนเงินรวม 0.58 ล้านบาท (2561: - ไม่มี - ล้านบาท) และคงค้างเป็นเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 0.02 ล้านบาท (2561: - ไม่มี - ล้านบาท)

ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นในราคาทุนรวมจำนวนเงิน 0.43 ล้านบาท (2561: - ไม่มี - ล้านบาท) ซึ่งในจำนวนนี้บริษัทจัดซื้อโดยเงินสดจำนวนเงินรวม 0.41 ล้านบาท (2561: - ไม่มี - ล้านบาท) และคงค้างเป็นเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 0.02 ล้านบาท (2561: - ไม่มี - ล้านบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน
3	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
4	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
5	การซื้อบริษัทย่อย
6	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
8	ลูกหนี้การค้า
9	ลูกหนี้อื่น
10	สินค้าคงเหลือ
11	เงินลงทุนในการร่วมค้า
12	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
13	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
14	เงินลงทุนระยะยาวอื่น
15	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
16	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
17	เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
18	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
19	เจ้าหนี้อื่น
20	ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
21	ทุนเรือนหุ้น
22	สำรอง
23	ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้
24	ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
25	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
26	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
27	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
28	ภาษีเงินได้
29	สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
30	เครื่องมือทางการเงิน
31	ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
32	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
33	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ นายนรากร ราชพลสิทธิ์ ซึ่งถือหุ้นประมาณร้อยละ 11 และนางสาวจุไรรัตน์ พงศ์สอน ซึ่งถือหุ้นประมาณร้อยละ 10

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตเครื่องจักร ระบบจัดเก็บอัตโนมัติและการขายกล้องวงจรปิด รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12

2 ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสุทธิในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 19.7 ล้านบาท และ 56.0 ล้านบาท ตามลำดับและ ณ วันเดียวกัน กลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวนเงิน 161.3 ล้านบาทและ 182.3 ล้านบาทตามลำดับ (2561: 147.0 ล้านบาทและ 129.5 ล้านบาทตามลำดับ) สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท

กลุ่มบริษัทและบริษัทอยู่ระหว่างการกำหนดนโยบายการดำเนินงานและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงจากสภาพคล่องและการเพิ่มรายได้และผลการดำเนินงาน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับออกแบบและผลิตเครื่องอัตโนมัติซึ่งมีผลประกอบการขาดทุน (หมายเหตุข้อ 12) ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะสามารถหาแหล่งเงินทุนได้ในอนาคตอันใกล้และสามารถเพิ่มรายได้ โดยการเพิ่มช่องทางรายได้ ตลอดจนการขยายธุรกิจ โดยการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อผลิตสารกำจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์เคมี และการจัดตั้งบริษัทเพื่อการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มและน้ำคิบ (หมายเหตุข้อ 12) และการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง ดังนั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ได้รวมรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์และการจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สินใหม่ ซึ่งอาจจำเป็นหากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (“IFRS 15”) เป็นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ (“IAS 18”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของนโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 4 (ค)

กลุ่มบริษัทประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม IFRS 15 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสม ซึ่งผลกระทบของการถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้เป็นครั้งแรกสำหรับสัญญาที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 ไม่มีสาระสำคัญต่อกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ปรับปรุงกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับปรุงข้อมูลที่นำเสนอในปี 2561 ซึ่งได้เคยรายงานไว้ตาม TAS 18 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลของ IFRS 15 จะไม่ถูกนำมาใช้กับข้อมูลเปรียบเทียบ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทไม่ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบันมาถือปฏิบัติในการจัดทำงบการเงินนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 33

(ข) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดในหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่จะส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงที่มีสาระสำคัญในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในปีบัญชีถัดไป ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อต่อไปนี้

หมายเหตุข้อ 5	การซื้อขายบริษัทย่อย ซึ่งการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ (รวมถึงสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย) และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์การประมาณการ และ
หมายเหตุข้อ 20	การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

4 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้า

การรวมธุรกิจ

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุม (ตามที่กล่าวไว้ในส่วนของบริษัทย่อย) ถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อำนาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การกำหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอำนาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง

ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จำนวนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุไว้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ ถ้าไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที

สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ ทุกวันที่รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาวะผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการ ในส่วนของเจ้าของ

การสูญเสียการควบคุม

เมื่อกฎบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในการร่วมค้า

การร่วมค้าเป็นการร่วมการทำงานที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในการทำงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการทำงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการทำงานนั้น

ส่วนได้เสียในการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำการรายการ ภายหลังจากรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ หรือการควบคุมร่วม

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการค้ำยันค่าเกิดขึ้น

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ข) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

หน่วยงานในต่างประเทศ

สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่าจะมีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกปันส่วนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจำหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ทำให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นกำไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของกำไรขาดทุนจากการจำหน่าย หากกลุ่มบริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้าเพียงบางส่วนโดยที่กลุ่มบริษัทยังคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมที่มีสาระสำคัญอยู่ กลุ่มบริษัทต้องจัดประเภท ยอดสะสมบางส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกำไรหรือขาดทุน

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการชำระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชำระเงินในอนาคตอันใกล้ กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศและรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกว่าจะมีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

(ค) อนุพันธ์

อนุพันธ์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน อนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม อนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข การกำหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า

(ง) การป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยงจากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่จะมีในอนาคต

กำไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จะถูกบันทึกไว้ในบัญชีเงินกว่ารายการที่คาดไว้เกิดขึ้น หากรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงได้รับการรับรู้เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน รายการดังกล่าวจะได้รับการแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา

สินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ และได้รับการป้องกันความเสี่ยงด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า บันทึกเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ได้แสดงแยกต่างหากจาก “สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ก่อนที่จะมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทน จำนวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ลูกหนี้แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

(ข) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของงานระหว่างประกอบและติดตั้ง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

(ข) เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น

ตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด แสดงในราคาทุนตัดจำหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระหว่างราคาทุนที่ซื้อเท่ากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่าย โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ

เงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

การจำหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจำหน่ายบางส่วน of เงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

(ฉ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินที่วัดมูลค่าด้วยราคาตลาดใหม่ ราคาที่ดินใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งกำหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง ณ วันที่มีการตีราคาใหม่

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม สำหรับเครื่องมือที่ควบคุม โดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ จำนวนเงินที่บันทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังกำไรสะสม

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสียหายและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้น ๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อให้ให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่

การตีราคาใหม่ดำเนินการ โดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน

มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้ขาดทุนในกำไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันนั้นแล้ว ในกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนสำหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจำนวนที่ลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันนั้น ในกรณีที่มีการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ที่จำหน่ายจะโอนโดยตรงไปยังกำไรสะสมและไม่รวมในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ก่อนข้างต้นที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์ หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ แสดงได้ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 ถึง 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	5 ถึง 10 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ถึง 10 ปี

กลุ่มบริษัท ไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ ที่กลุ่มบริษัทซื้อและมีอายุการใช้งานจำกัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่าย สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คำตัดจำหน่าย

คำตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

คำตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5 ปี
สิทธิบัตร	3 และ 5 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดคำตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างการติดตั้ง

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ฉ) การค้ำยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการค้ำยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

ขาดทุนจากการค้ำยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการค้ำยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการค้ำยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้ให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกำหนดที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณ โดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ โดยอิสระจากสินทรัพย์อื่นจะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการค้อยค่า

ขาดทุนจากการค้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลังและการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการค้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

(ฎ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืม โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(จ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฉ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่นั่นจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือกำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ค) *ประมาณการหนี้สิน*

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

ประมาณการค่าประกันผลงาน

ประมาณการค่าประกันผลงานจะบันทึกเมื่อได้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณาจากประวัติการจ่ายค่าประกันผลงาน และปัจจัยต่างๆที่อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงจะเป็นที่จะเกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว

(ณ) *การวัดมูลค่ายุติธรรม*

กลุ่มบริษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

หากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

(ค) รายได้

นโยบายการบัญชีสำหรับการรับรู้รายได้ในปี 2562

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณ

การขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าสำหรับสัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจำนวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากกว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู้จะปรับปรุงด้วยประมาณการรับคืนสินค้าซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต

รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยอ้างอิงกับขั้นความสำเร็จของงาน ขั้นความสำเร็จของงานประเมินโดยใช้วิธีกำหนดความสำเร็จของรายการวิศวกรของบริษัทเป็นผู้ประเมินขั้นความสำเร็จ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

สำหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสินค้าและบริการเข้าด้วยกัน กลุ่มบริษัทบันทึกสินค้าและบริการแยกจากกัน หากสินค้าและบริการดังกล่าวแตกต่างกัน (เช่น หากสามารถแยกสินค้าหรือบริการดังกล่าวออกจากกันได้และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น) หรือมีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกต่าง

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กัน สิ่งตอบแทนที่ได้รับจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายที่เป็นเอกเทศของสินค้าและบริการนั้นๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในรายงานอัตราค่าสินค้าหรือบริการที่กลุ่มบริษัทขายสินค้าและบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก

นโยบายการบัญชีสำหรับการรับรู้รายได้ในปี 2561

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณ

การขายสินค้า

รายได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

การให้บริการ

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการตามขั้นความสำเร็จของรายการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ในการกำหนดขั้นความสำเร็จของรายการวิศวกรของบริษัทเป็นผู้ประเมินขั้นความสำเร็จของรายการ

(ค) รายได้จากการลงทุน

รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยเงินปันผลและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล และดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ด) ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดทำก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ท) สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมา รวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่าเมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสิทธิ์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น ขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิ์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนำไปสู่สิทธิในการใช้สิทธิ์ ถ้าทำให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สิทธิ์

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลงหรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนสำหรับสัญญาเช่าและส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่น โดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สิทธิ์และหนี้สินในจำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสิทธิ์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจำนวนหนี้สินจะลดลงตามจำนวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

(ข) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนวันแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนักกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทแล้วอาจมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ทั้งจำนวน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(น) กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กลุ่มบริษัทแสดงกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับหุ้นสามัญ กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

(บ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษัทหรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

(ป) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

5 การซื้อบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการซื้อหุ้น ในบริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด เป็นจำนวนร้อยละ 85.65 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งมีการกำหนดราคาของหุ้นที่ซื้อขายรวมทั้งสิ้น 35.0 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินมัดจำค่าหุ้น จำนวนเงิน 15.0 ล้านบาทในเดือน พฤษภาคม 2562 บริษัทดำเนินการตามเงื่อนไขตามสัญญาจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ซึ่งถือเป็นวันที่การซื้อธุรกิจ และได้มาซึ่งอำนาจควบคุมใน บริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด ผู้บริหารเชื่อว่าการซื้อธุรกิจของบริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด เป็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้ช่องทางใหม่สู่ธุรกิจอื่น

นอกจากนี้บริษัทได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่ บริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด เป็นจำนวนเงิน 15.0 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทดังกล่าวใช้ในการชำระหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องเดิมของ บริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด มีกำหนดชำระคืนภายในเดือนมิถุนายน 2563

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ในระหว่างงวดนับตั้งแต่วันที่ซื้อกิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท บีเอส มายโค ไปโอเทค จำกัด มีขาดทุนจำนวนเงิน 16.8 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษัทได้มีการซื้อธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ขาดทุนสุทธิรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่แตกต่างจากที่แสดงอย่างเป็นสาระสำคัญ

ข้อมูลของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้และมูลค่าที่รับรู้สำหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาแต่ละประเภทที่สำคัญ มีดังนี้

สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา

	มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6,802
ลูกหนี้อื่น	6,283
สินค้าคงเหลือ	9,553
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	60,119
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6,000
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,191
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(17,404)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	(305)
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้	72,239
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ร้อยละ 14.35)	(10,366)
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ	61,873
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	(26,874)
สิ่งตอบแทนที่โอนให้	34,999
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากการซื้อบริษัทย่อย	6,802
เงินสดที่จ่าย	34,999
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ	28,197

การซื้อธุรกิจดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้จ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

6 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ที่มีกับการร่วมค้าและบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 และข้อ 12 บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับกลุ่มบริษัท ในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน ตั้งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของ กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหาร หรือไม่)
นายนรากร ราชพลสิทธิ์	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 11 และเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัท มณีอุดมสุข จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้าและการให้บริการ *	ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าบริการ *	ราคาตามที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ซื้อสินค้าและบริการ *	ราคาตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติเช่นเดียวกับรายการซื้อสินค้า จากกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ซื้ออุปกรณ์ *	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ขายอุปกรณ์ *	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าบริการ *	ราคาตามที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ *	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นของสถาบันการเงินภายใน ประเทศแห่งหนึ่ง
ดอกเบี้ยจ่าย *	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นของสถาบันการเงินภายใน ประเทศแห่งหนึ่ง
เงินปันผลรับ	ตามประกาศจ่ายเงินปันผล
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน และตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

* รายการเหล่านี้ได้รวมรายการของบริษัท ยูเรกา ออโตเมชัน จำกัด และบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่เสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
ขายสินค้าและการให้บริการ	-	-	131	789
รายได้ค่าบริการ	-	-	9,894	19,244
ซื้อสินค้าและบริการ	-	-	42,296	228,916
ซื้ออุปกรณ์	-	-	-	607
ขายอุปกรณ์	-	-	-	1,118
ค่าบริการ	-	-	490	3,474
ดอกเบี้ยรับ	-	-	635	658
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	172	610
เงินปันผลรับ	-	-	-	1,064
ผู้บริหารสำคัญ				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	17,949	21,013	11,567	16,247
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	352	329	186	269
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	18,301	21,342	11,753	16,516
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
ซื้ออุปกรณ์	911	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ	52	354	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	3,169	2,309	715	-

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
		(พันบาท)			
บริษัทย่อย		-	-	-	45
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
		(พันบาท)			
บริษัทย่อย		-	-	485	1,165
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	อัตราดอกเบี้ย	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562 2561	2562	2561	2562	2561
	(ร้อยละต่อปี)	(พันบาท)			
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น					
บริษัทย่อย	7.4 7.4	-	-	19,000	-
การร่วมค้า	- 7.4	-	1,200	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ		-	1,200	19,000	-

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
		(พันบาท)			
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น					
บริษัทย่อย					
ณ วันที่ 1 มกราคม		-	-	-	38,800
เพิ่มขึ้น		-	-	27,000	-
ลดลง		-	-	(8,000)	(38,800)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		-	-	19,000	-

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
การร่วมค้า				
ณ วันที่ 1 มกราคม	1,200	7,200	-	-
เพิ่มขึ้น	-	313	-	-
ลดลง	(1,200)	(6,313)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	1,200	-	-
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ณ วันที่ 1 มกราคม	1,200	7,200	-	38,800
เพิ่มขึ้น	-	313	27,000	-
ลดลง	(1,200)	(6,313)	(8,000)	(38,800)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	1,200	19,000	-
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย	-	-	-	63,200
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	414	-	-	-
รวม	414	-	-	63,200
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย	-	-	-	79

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	อัตราดอกเบี้ย		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	(ร้อยละต่อปี)		(พันบาท)			
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
เงินกู้ยืมระยะสั้น						
บริษัทย่อย	-	7.4	-	-	-	4,794
ผู้บริหารสำคัญ	7.4	7.4	2,500	67,000	-	-
รวมเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			2,500	67,000	-	4,794

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	(พันบาท)			
	2562	2561	2562	2561
เงินกู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย				
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	4,794	8,486
เพิ่มขึ้น	-	-	55,000	2,656
ลดลง	-	-	(59,794)	(6,188)
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-	-	-	(160)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	-	4,794
ผู้บริหารสำคัญ				
ณ วันที่ 1 มกราคม	67,000	6,000	-	-
เพิ่มขึ้น	3,500	75,300	-	-
ลดลง	(68,000)	(14,300)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2,500	67,000	-	-

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน				
ณ วันที่ 1 มกราคม	67,000	6,000	4,794	8,486
เพิ่มขึ้น	3,500	75,300	55,000	2,656
ลดลง	(68,000)	(14,300)	(59,794)	(6,188)
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-	-	-	(160)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>2,500</u>	<u>67,000</u>	<u>-</u>	<u>4,794</u>

สัญญาสำคัญที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัทได้ทำสัญญาให้บริการทรัพยากรบุคคลและสัญญาให้บริการจัดซื้อ ทำบัญชีและสนับสนุนการดำเนินงานแก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้จ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยออกไป ทำให้สัญญาเหล่านี้ถูกยกเลิก

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ทำสัญญาให้บริการ ทำบัญชีและสนับสนุนการดำเนินงานแก่บริษัทย่อยหลายแห่งเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทตกลงที่จะให้บริการช่วยเหลือด้านบริการจัดการแก่บริษัทย่อยดังกล่าว ในการนี้ บริษัทย่อยตกลงที่จะจ่ายค่าบริการในจำนวนเงินตามที่ระบุในสัญญา

บริษัทได้ทำสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยมีกำหนดรับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2563

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
เงินสดในมือ	55	240	14	115
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	1,011	11,149	374	381
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	14,878	14,991	770	210
รวม	15,944	26,380	1,158	706

8 ลูกหนี้การค้า

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
		(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	-	45
กิจการอื่นๆ		29,374	106,582	29,374	70,255
รวม		29,374	106,582	29,374	70,300
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(359)	(856)	(359)	(253)
รวม		29,015	105,726	29,015	70,047
(กลับรายการ) หนี้สูญและ หนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี		(497)	(489)	106	248
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
		(พันบาท)			
มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า					
ต้นทุนงานตามสัญญาบวกกำไร		41,867	120,970	41,867	115,158
หัก จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้า		(25,429)	(52,529)	(25,429)	(49,832)
สุทธิ		16,438	68,441	16,438	65,326

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-	-	-	45
เกินกำหนดชำระ:				
น้อยกว่า 90 วัน	-	-	-	-
90 - 180 วัน	-	-	-	-
180 - 360 วัน	-	-	-	-
มากกว่า 360 วัน	-	-	-	-
	-	-	-	45
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-
สุทธิ	-	-	-	45
กิจการอื่นๆ				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	10,381	62,501	10,381	48,744
เกินกำหนดชำระ:				
น้อยกว่า 90 วัน	7,072	24,677	7,072	17,999
90 - 180 วัน	4,176	17,332	4,176	2,187
180 - 360 วัน	7,237	1,011	7,237	867
มากกว่า 360 วัน	508	1,061	508	458
	29,374	106,582	29,374	70,255
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(359)	(856)	(359)	(253)
สุทธิ	29,015	105,726	29,015	70,002
รวม	29,015	105,726	29,015	70,047

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันถึง 60 วัน

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

9 ลูกหนี้อื่น

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
			(พันบาท)	
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	485	1,165
บุคคลหรือกิจการอื่น				
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเครดิตเดือนถัดไป		9,873	7,632	5,510
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		5,448	343	442
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ		224	99	4,341
เงินมัดจำจ่าย		146	20	8
ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า		60	-	8,236
อื่นๆ		280	214	507
		<u>16,031</u>	<u>8,308</u>	<u>19,044</u>
รวม		<u>16,031</u>	<u>8,793</u>	<u>20,209</u>

10 สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
			(พันบาท)	
สินค้าสำเร็จรูป		1,643	1,643	-
งานระหว่างประกอบและติดตั้ง		38,151	20,951	31,126
วัตถุดิบ		4,068	4,068	5,250
สินค้าระหว่างทาง		925	925	-
รวม		<u>44,787</u>	<u>27,587</u>	<u>36,376</u>
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง		(1,503)	(1,503)	(1,038)
สุทธิ		<u>43,284</u>	<u>26,084</u>	<u>35,338</u>

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและ				
ได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย				
- ต้นทุนขาย	162,350	253,403	67,432	246,032
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิ				
ที่คาดว่าจะได้รับ (กลับรายการ)	(297)	957	466	1,038
สุทธิ	<u>162,053</u>	<u>254,360</u>	<u>67,898</u>	<u>247,070</u>

11 เงินลงทุนในการร่วมค้า

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม	1,464	1,733	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน				
ในการร่วมค้า	(53)	(269)	-	-
จำหน่าย	(1,411)	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>-</u>	<u>1,464</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	สัดส่วนความเป็น เจ้าของ	งบการเงินรวม		มูลค่าตาม วิธีส่วนได้เสีย
			เงินร่วมลงทุน	ราคาทุน	
ยูเรกาเอ็มไอ ดำรงออกแบบติดตั้งงาน บำรุงรักษา และดำเนินการ สำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศเพื่ออนุรักษ์ พลังงาน	ไทย	70	2562	2561	2561
		(ร้อยละ)	2562	2561	2562
			-	1,000	-
				700	1,464

กลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เป็นราคาที่เปิดเผยมต่อสาธารณชน

ยูเรกาเอ็มไอ ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานแยกต่างหากและกลุ่มบริษัทมีสิทธิในมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์สุทธิของยูเรกาเอ็มไอ กลุ่มบริษัทจึงจัดประเภทส่วนได้เสียในยูเรกาเอ็มไอ ว่าเป็นการร่วมค้า ภายใต้สัญญาก่อตั้งยูเรกาเอ็มไอ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริษัทขอส่วนได้เสียในการร่วมค้า ยูเรกาเอ็มไอ ร้อยละ 70 ส่งผลให้ยูเรกาเอ็มไอ ไม่ได้เป็นกิจการร่วมค้าอีกต่อไป

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
	(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม	64,486	64,486
เพิ่มขึ้น	44,049	-
ลดลง	(97,207)	-
คืนทุน	(2,391)	(4,042)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	35,112	4,042
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>44,049</u>	<u>64,486</u>

การซื้อเงินลงทุน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท บีเอส มายโค ไปโอเทค จำกัด ร้อยละ 85.65 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตสารกำจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร เป็นจำนวนเงิน 35.0 ล้านบาท บริษัทได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัท บีเอส มายโค ไปโอเทค จำกัด ดังนั้นบริษัท บีเอส มายโค ไปโอเทค จำกัด จึงเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท ยูเรกา ยูยู จำกัด (ทุนจดทะเบียนจำนวน 70,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มและน้ำดื่ม บริษัทลงทุนร้อยละ 90 ของเงินทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว เป็นจำนวนเงิน 6.3 ล้านบาท โดยบริษัท ยูเรกา ยูยู จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท ยูเรกา เอนเนอร์จี จำกัด (ทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตพลังงาน บริษัทลงทุนร้อยละ 55 ของเงินทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว เป็นจำนวนเงิน 2.7 ล้านบาท โดยบริษัท ยูเรกา เอนเนอร์จี จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การจำหน่ายเงินลงทุน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท ยูเรกา ออโตเมชัน จำกัด และบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดังนั้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริษัทได้ขายส่วนได้เสียในบริษัท ยูเรกา ออโตเมชัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ออกไปร้อยละ 100 เป็นจำนวนเงิน 29.5 ล้านบาท มีผลให้บริษัท ยูเรกา ออโตเมชัน จำกัด ไม่ได้เป็นบริษัทย่อยอีกต่อไป ณ วันที่จำหน่าย มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ยูเรกา ออโตเมชัน จำกัด ในงบการเงินของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเงิน 15.4 ล้านบาท และกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนมีจำนวนเงิน 14.1 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ได้ขายส่วนได้เสียในบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ออกไปร้อยละ 100 เป็นจำนวนเงิน 25.5 ล้านบาท มีผลให้บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่ได้เป็นบริษัทย่อยอีกต่อไป และมีผลให้บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินโดนีเซีย จำกัด และบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มิได้เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของกลุ่มบริษัทด้วย ณ วันที่จำหน่ายมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในงบการเงินของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเงิน 23.7 ล้านบาท และกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนมีจำนวนเงิน 1.8 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทมีขาดทุนจากรายการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศจำนวนเงิน 6.4 ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวนเงิน 4.6 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การคืนทุน

บริษัท ฟุจิ อีออน เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรง ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และได้ชำระคืนทุนให้บริษัทเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.8 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 0.9 ล้านบาท

บริษัท ยูเรกา เทคคิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรง ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และได้ชำระคืนทุนให้บริษัทเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.8 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1.5 ล้านบาท

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ยูเรกา อะโกร แมชชีนเนอรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรง ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และได้ชำระคืนทุนให้บริษัทเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 4.1 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3.3 ล้านบาท และทำการชำระบัญชีเสร็จสิ้นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561

บริษัท สยาม พาร์ตฟิคเตอร์ (2008) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และได้ชำระคืนทุนให้บริษัทเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 3.8 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 0.8 ล้านบาท และทำการชำระบัญชีเสร็จสิ้นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำหรับแต่ละปี มีดังนี้

	สัดส่วนความเป็น				งบการเงินเฉพาะกิจการ				เงินปันผลรับ สำหรับปี	
	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ ดำเนินงานธุรกิจ	เป็นเจ้าของ	ราคาทุน	ราคาทุน-สุทธิ	การซื้อค่า (พันบาท)	ราคาทุน-สุทธิ	ราคาทุน-สุทธิ		
บริษัทย่อยทางตรง										
บริษัท ฟุติ โอออน เวิร์ด (ประเทศไทย) จำกัด*	ออกแบบและผลิต เครื่องจักรกล อุปกรณ์จับยึด และชิ้นส่วน	ไทย	51.00	-	2,000	1,020	-	1,020	-	674
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	การลงทุน	สิงคโปร์	100.00	-	46,578	46,578	-	26,865	-	-
บริษัท ยูเรกา ออโตแมชั่น จำกัด	ออกแบบและผลิต เครื่องจักรอัตโนมัติ	ไทย	99.99	-	50,000	50,000	-	34,601	-	-
บริษัท ยูเรกา เทรดดิ้ง จำกัด*	ธุรกิจค้าปลีกเพื่อจัดหาและ จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือ	ไทย	99.99	-	2,000	2,000	-	2,000	-	390
บริษัท บิเอส มาชโก ไฮโอเทค จำกัด	ผลิตสารกำจัดศัตรูพืชและ ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร	ไทย	85.65	-	46,700	-	-	34,999	-	-
บริษัท ยูเรกา ยูยู จำกัด	ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำเค็ม	ไทย	90.00	-	7,000	-	-	6,300	-	-
บริษัท ยูเรกา เอนเนอร์จี้ จำกัด	ผลิตพลังงาน	ไทย	55.00	-	5,000	-	-	2,750	-	-
รวม					<u>44,049</u>	<u>99,598</u>	<u>(35,112)</u>	<u>44,049</u>	<u>64,486</u>	<u>1,064</u>

บริษัทย่อยทางตรงทั้งหมดดำเนินงานธุรกิจในประเทศไทย ยกเว้นบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ซึ่งดำเนินงานธุรกิจในประเทศสิงคโปร์

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดบริษัทย่อยทางชื่อของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

บริษัทย่อยทางชื่อ	ประเทศไทย		ต่างประเทศ		ราคาทุน		การค้ำประกัน		ราคาทุน - สุทธิ	
	การออกแบบ และผลิตเครื่องจักร	การออกแบบ และผลิตเครื่องจักร	เจ้าของ	ผู้ถือหุ้น	ราคาทุน	การค้ำประกัน	ราคาทุน	การค้ำประกัน	ราคาทุน	ราคาทุน - สุทธิ
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์	-	-	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
อินโดนีเซีย จำกัด	99.55	-	(ร้อยละ)							
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์	-	-								
อินเดีย จำกัด	99.99	-								
รวม										

*บริษัท ฟูลิอี โอออน เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ยูเรกา เทคคิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรง ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และทำการชำระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ในระหว่างปี 2561 บริษัท ได้ทำการทดสอบการค้ำประกันและประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมาจากมูลค่าจากการใช้ซึ่งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ในระหว่างปี 2562 บริษัท ได้ขายเงินลงทุนของบริษัทย่อยออก และได้กลับรายการค่าเผื่อการค้ำประกันเงินลงทุนออกทั้งหมด

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

13 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ตารางต่อไปนี้เป็นสรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีการตัดรายการระหว่างกัน

31 ธันวาคม 2562

	บริษัท ยูเรกา เอนเนอร์จี้ จำกัด	บริษัท บีเอส มายโค โปปโอเทค จำกัด	บริษัทย่อยอื่นที่ไม่มีสถานะสำคัญ	ตัดรายการระหว่างกัน	รวม
ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	45%	14%			
สินทรัพย์หมุนเวียน	4,995	28,289			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	68,850			
หนี้สินหมุนเวียน	(90)	(37,023)			
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	(165)			
สินทรัพย์สุทธิ	<u>4,905</u>	<u>59,951</u>			
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	<u>2,208</u>	<u>8,651</u>	(68)	-	<u>10,791</u>

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2562

	บริษัท ยูเรกา เอ็น เนอร์จี จำกัด	บริษัท บีเอส โก โบอิเทค จำกัด	บริษัท ยออื่นที่ ไม่มีสถานะสำคัญ (พันบาท)	ตัดรายการ ระหว่างกัน	รวม
รายได้	-	15,374			
กำไร	(95)	(14,639)			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(95)	(14,639)			
ขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่มีอำนาจควบคุม	(425)	(2,112)	55	-	(2,482)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-
ควบคุม					
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	(11)	(45,710)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	-	5,702			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	5,000	39,581			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	4,989	(427)			
					60

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	31 ธันวาคม 2561	
ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		
สินทรัพย์หมุนเวียน	49%	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,833	
หนี้สินหมุนเวียน	-	
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	
สินทรัพย์สุทธิ	1,833	
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	903	
	(56)	847
		-
		รวม
		(พันบาท)
		ตัดรายการ
		ระหว่างกัน
		ไม่มีสาระสำคัญ
		บริษัทย่อยอื่นที่
		ติดต่อรายการ
		บริษัท ฟูจิ
		ไอออน วิร์ค
		(ประเทศไทย)
		จำกัด

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อยอื่นที่ไม่มีสถานะสำคัญระหว่างกัน (พันบาท)	ตัดรายการระหว่างกัน	รวม
รายได้	87		
ขาดทุน	(174)		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(174)		
ขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่มีอำนาจควบคุม	(85)	(13)	(98)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,272		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(60)		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (เงินปันผลที่จ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม: 0.6 ล้านบาท)	(1,321)		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	891		

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

14 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

ลักษณะ ธุรกิจ	สัดส่วนความเป็น เจ้าของ		งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	ทุนชำระแล้ว	ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด บริษัท เบคูลิโอ (ไทยแลนด์) จำกัด	14	14	2,000	280
ของเครื่องจักร อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ				280
			2,000	280
				2561
				(พันบาท)
			2562	280
			2561	280

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม่	งบการเงินรวม					รวม
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องใช้ สำนักงาน (พื้นบาท)	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	42,600	92,405	66,428	16,907	-	232,310
เพิ่มขึ้น	-	81	3,544	1,991	847	8,720
โอน	-	-	(48)	-	(847)	(895)
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	(598)	(1,484)	(1,679)	-	(4,536)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	42,600	91,888	68,440	17,219	-	235,599
และ 1 มกราคม 2562	-	2,337	6,619	1,393	-	10,349
เพิ่มขึ้น	4,907	48,132	6,785	295	-	60,119
ได้มาจากกรรวมธุรกิจ	-	(797)	(16,917)	(1,786)	-	(23,225)
จำหน่ายจากการขายเงินลงทุน	-	1,034	(6,662)	(1,258)	-	(7,765)
โอน	-	(231)	(1,736)	(2,460)	-	(4,427)
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	47,507	142,363	56,529	13,403	-	270,650
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562						

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินรวม					
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องใช้ สำนักงาน (พันบาท)	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	28,788	35,864	13,156	-	84,056
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี โอน	-	5,230	6,809	2,244	-	15,913
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	-	(417)	-	-	(417)
และ 1 มกราคม 2562	-	(376)	(607)	(862)	-	(2,620)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	33,642	41,649	14,538	-	96,932
จำหน่ายจากการขายเงินลงทุน โอน	-	5,620	4,911	1,129	-	12,220
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	(445)	(4,234)	(875)	-	(7,047)
	-	1,685	(8,040)	(637)	-	(7,406)
	-	(126)	(1,375)	(2,399)	-	(3,900)
	-	40,376	32,911	11,756	-	90,799

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	งบการเงินรวม เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
มูลค่าสุทธิทางบัญชี				(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	42,600	63,617	30,564	3,751	4,587	-	145,119
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท	-	-	-	-	3,135	-	3,135
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	42,600	63,617	30,564	3,751	7,722	-	148,254
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562	42,600	58,246	26,791	2,681	7,849	-	138,167
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท	-	-	-	-	500	-	500
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	42,600	58,246	26,791	2,681	8,349	-	138,667
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	47,507	101,987	23,618	1,647	5,092	-	179,851
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท							

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องใช้ สำนักงาน (พันบาท)	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	
ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	42,600	91,595	45,641	16,434	-	207,243
เพิ่มขึ้น	-	36	1,164	350	-	2,200
โอน	-	-	(895)	-	-	(895)
จำหน่าย	-	(488)	(1,101)	(2,134)	-	(4,498)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	42,600	91,143	44,809	14,650	-	204,050
และ 1 มกราคม 2562	-	15	92	654	-	761
เพิ่มขึ้น	-	(231)	(1,384)	(2,376)	-	(3,991)
จำหน่าย	42,600	90,927	43,517	12,928	-	200,820
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	42,600	90,927	43,517	12,928	-	200,820

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องใช้ สำนักงาน (พันบาท)	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง
ค้ำต่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	28,509	24,055	12,554	4,830	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,947	5,210	2,005	1,142	-
โอน	-	-	(417)	-	-	(417)
จำหน่าย	-	(296)	(781)	(1,669)	(776)	(3,522)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561						
และ 1 มกราคม 2562	-	33,160	28,067	12,890	5,196	79,313
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,571	4,181	1,091	560	10,403
จำหน่าย	-	(126)	(1,372)	(2,325)	-	(3,823)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562						
	-	37,605	30,876	11,656	5,756	85,893

บริษัท ยูโรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	เครื่องใช้ สำนักงาน (พันบาท)	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
มูลค่าสุทธิทางบัญชี							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	42,600	63,086	21,586	3,880	4,775	-	135,927
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	-	-	-	-	1,368	-	1,368
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	42,600	63,086	21,586	3,880	6,143	-	137,295
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ							
1 มกราคม 2562							
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	42,600	57,983	16,742	1,760	5,152	-	124,237
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-	500	-	500
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	42,600	57,983	16,742	1,760	5,652	-	124,737
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	42,600	53,322	12,641	1,272	5,092	-	114,927

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ราคาทรัพย์สินก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนเงิน 15.0 ล้านบาทสำหรับกลุ่มบริษัทและสำหรับบริษัท (2561: 22.9 ล้านบาทสำหรับกลุ่มบริษัทและสำหรับบริษัท)

การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ดินและอาคารของบริษัทมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนเงิน 85.4 ล้านบาท (2561: 85.4 ล้านบาท) ได้จัดจ้างเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 17)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

	งบการเงินรวม			
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ความสัมพันธ์กับ		รวม
		สิทธิบัตร	ลูกค้า	
	(พันบาท)			
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	39,083	8,923	3,770	51,776
เพิ่มขึ้น	902	-	-	902
จำหน่าย	(3)	-	(3,770)	(3,773)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ				
1 มกราคม 2562	39,982	8,923	-	48,905
เพิ่มขึ้น	600	-	-	600
ได้มาจากการรวมธุรกิจ	-	6,000	-	6,000
จำหน่าย	(22,248)	-	-	(22,248)
โอน	(3,080)	-	-	(3,080)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	15,254	14,923	-	30,177
ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	25,517	2,961	3,770	32,248
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	5,349	1,784	-	7,133
จำหน่าย	(3)	-	(3,770)	(3,773)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ				
1 มกราคม 2562	30,863	4,745	-	35,608
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	3,316	2,144	-	5,460
จำหน่าย	(21,464)	-	-	(21,464)
โอน	(3,024)	-	-	(3,024)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	9,691	6,889	-	16,580

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินรวม			
	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	ความสัมพันธ์กับ		รวม
		สิทธิบัตร	ลูกค้า	
	(พันบาท)			
มูลค่าสุทธิทางบัญชี				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	13,566	5,962	-	19,528
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ				
1 มกราคม 2562	9,119	4,178	-	13,297
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	5,563	8,034	-	13,597

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	สิทธิบัตร	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	38,637	8,923	47,560
เพิ่มขึ้น	877	-	877
จำหน่าย	(2,612)	-	(2,612)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ			
1 มกราคม 2562	36,902	8,923	45,825
เพิ่มขึ้น	428	-	428
จำหน่าย	(22,248)	-	(22,248)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	15,082	8,923	24,005

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	สิทธิบัตร	รวม
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	25,147	2,961	28,108
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	5,181	1,785	6,966
จำหน่าย	(2,026)	-	(2,026)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ			
1 มกราคม 2562	28,302	4,746	33,048
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	3,032	1,785	4,817
จำหน่าย	(21,464)	-	(21,464)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	9,870	6,531	16,401
มูลค่าสุทธิทางบัญชี			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	13,490	5,962	19,452
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
1 มกราคม 2562	8,600	4,177	12,777
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	5,212	2,392	7,604

17 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินกับสถาบันการเงินในประเทศ ซึ่งใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกันผลงานของบริษัทและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

18 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
			(พันบาท)	
ส่วนที่หมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร				
ส่วนที่มีหลักประกัน	18,325	12,584	16,808	12,584
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่มีหลักประกัน	51,125	46,501	45,000	46,017
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	69,450	59,085	61,808	58,601
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
ส่วนที่มีหลักประกัน	3,552	3,332	3,552	3,332
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ				
ที่เกี่ยวข้องกัน				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	6	2,500	-	4,794
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่				
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	97	-	97
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น	75,502	129,514	65,360	66,824

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่มีหลักประกัน	7,437	10,993	7,437	10,993
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน	<u>7,437</u>	<u>10,993</u>	<u>7,437</u>	<u>10,993</u>
รวม	<u>82,939</u>	<u>140,507</u>	<u>72,797</u>	<u>77,817</u>

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคมได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	75,502	129,417	65,360	66,727
ครบกำหนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	7,437	10,993	7,437	10,993
รวม	<u>82,939</u>	<u>140,410</u>	<u>72,797</u>	<u>77,720</u>

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเป็นสินทรัพย์ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
ที่ดินและอาคาร	90,381	85,381	85,381	85,381
เงินฝากประจำ	2,869	2,100	2,869	2,100
รวม	<u>93,250</u>	<u>87,481</u>	<u>88,250</u>	<u>87,481</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และตัวสัญญาใช้เงินและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมี อัตราดอกเบี้ย MOR และ MLR ลบร้อยละ 1 ต่อปี (2561: MOR และ MLR ลบด้วยร้อยละ 1 ต่อปี)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และตัวสัญญาใช้เงินและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมี อัตราดอกเบี้ย MOR และ MLR ลบร้อยละ 1 ต่อปี (2561: MOR และ MLR ลบด้วยร้อยละ 1 ต่อปี)

บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งมีกำหนดระยะเวลา 6 ปี ถึง 7 ปี เงินกู้ยืมดังกล่าวมี อัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่อยู่ระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำ (MLR) ลบร้อยละ 0.5 ต่อปีถึงอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และมีกำหนดชำระทุกเดือนจนถึงปี 2565 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือเงินกู้ยืมมีจำนวนเงิน 11.0 ล้านบาท (2561: 14.3 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมีได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 8.2 ล้านบาท (2561: 11.4 ล้านบาท)

บริษัทมีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ยืม เช่น การรักษาสัดส่วน การถือหุ้น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและความสามารถในการชำระหนี้ ข้อจำกัดเกี่ยวกับการจ้างงาน จ้างนำหรือสิทธิเรียกร้องต่อสินทรัพย์ เป็นต้น (ดูหมายเหตุข้อ 15 และ 17)

การละเมิดสัญญาเงินกู้ยืม

ในปี 2562 บริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ตามที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริษัทได้รับหนังสือยืนยันการผ่อนผันจากสถาบันการเงินสำหรับการละเมิดสัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2562			2561		
	มูลค่าอนาคต	มูลค่าปัจจุบัน	มูลค่าอนาคต	มูลค่าปัจจุบัน	มูลค่าปัจจุบัน	มูลค่าปัจจุบัน
	ของจำนวน	ของจำนวน	ของจำนวน	ของจำนวน	ของจำนวน	ของจำนวน
	เงินขั้นต่ำที่	เงินขั้นต่ำที่	เงินขั้นต่ำที่	เงินขั้นต่ำที่	เงินขั้นต่ำที่	เงินขั้นต่ำที่
	ต้องจ่าย	ต้องจ่าย	ต้องจ่าย	ต้องจ่าย	ต้องจ่าย	ต้องจ่าย
	ดอกเบี้ย		ดอกเบี้ย		ดอกเบี้ย	
	(พันบาท)					
ครบกำหนดชำระภายใน						
หนึ่งปี	-	-	-	98	(1)	97
ครบกำหนดชำระหลังจาก						
หนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	98	(1)	97

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าการเงินหลายฉบับกับบริษัทในประเทศหลายแห่งเพื่อซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และรถยนต์ สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลาเช่าสิ้นสุดจนถึงปี 2562 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.85 ต่อปี ในปี 2561 และมีกำหนดชำระคืนภายใน 24 ถึง 60 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 ในระหว่างปี 2562 กรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงินนี้โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทแล้ว

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นสกุลเงินบาท

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

19 เจ้าหนี้อื่น

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
			(พันบาท)	
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	79
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย	3,525	8,821	1,369	4,392
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,122	7,465	1,122	1,417
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์	286	-	58	-
อื่น ๆ	179	1,612	168	620
รวม	5,112	17,898	2,717	6,508

20 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
			(พันบาท)	
งบแสดงฐานะการเงิน				
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,680	7,056	1,486	3,955
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	7,630	994	2,686	541
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
กำไรจากการประมาณตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี	(3,653)	(3,254)	(4,045)	(3,004)
กำไรสะสมจากการประมาณตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้	(4,318)	(592)	(4,073)	(28)

กลุ่มบริษัทจัดการ โครงการบำเหน็จบำนาญพนักงานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ได้ถูกปรับปรุงให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กลุ่มบริษัทจึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปรับปรุง จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวทำให้กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและต้นทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์				
ณ วันที่ 1 มกราคม	7,056	9,340	3,955	7,084
ได้มาจากการรวมธุรกิจ	305	-	-	-
รับรู้ในกำไรขาดทุน				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	7,388	814	2,444	425
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	242	180	242	116
	<u>7,630</u>	<u>994</u>	<u>2,686</u>	<u>541</u>
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(3,653)	(3,254)	(4,045)	(3,004)
อื่นๆ				
โอนภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานไปบริษัทย่อย	-	-	(1,110)	(666)
โอนออกจากการขายเงินลงทุน	(9,658)	-	-	-
การแปลงค่างบการเงิน	-	(24)	-	-
	<u>(13,311)</u>	<u>(3,278)</u>	<u>(5,155)</u>	<u>(3,670)</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>1,680</u>	<u>7,056</u>	<u>1,486</u>	<u>3,955</u>

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดขึ้นจาก

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
				(พันบาท)
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	620	(1,064)	229	(739)
ข้อสมมติทางการเงิน	92	(526)	91	(297)
การปรับปรุงจากประสบการณ์	(4,365)	(1,664)	(4,365)	(1,968)
รวม	<u>(3,653)</u>	<u>(3,254)</u>	<u>(4,045)</u>	<u>(3,004)</u>

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) ได้แก่

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
				(ร้อยละ)
อัตราคิดลด	2.04	1.43 ถึง 3.93	2.04	1.43 ถึง 3.93
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	6.0	6.0 และ 8.0	6.0	6.0 และ 8.0

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราภาระในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางภาระ

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการ ผลประโยชน์เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(285)	333	(246)	303
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต				
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	294	(242)	256	(213)
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(1,156)	1,344	(1,144)	1,329
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต				
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	1,608	(1,387)	1,592	(1,374)

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ

21 **ทุนเรือนหุ้น**

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

	2562	2561
	(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม	209,891	209,891
เพิ่มขึ้น	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	209,891	209,891

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

22 สำรอง

สำรองประกอบด้วย

การจัดสรรกำไร และ/หรือ กำไรสะสม

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ

ผลต่างที่เกิดจากรายการภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ผลต่างที่เกิดจากรายการภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็นการแสดงถึงส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของกิจการหรือธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ณ วันที่ได้มาที่ต่ำกว่าต้นทุน ซึ่งจะไม่จำหน่ายและจะคงอยู่จนกว่าบริษัทย่อยจะถูกขายหรือจำหน่ายออกไป

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์แสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิของการตีราคาที่ดินที่แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจำหน่าย

การเคลื่อนไหวในทุนสำรอง

การเคลื่อนไหวในทุนสำรองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

23 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 กลุ่มบริษัทได้นำเสนอและเปิดเผยข้อมูลจำแนกตามส่วนงานเป็น 5 ส่วนงาน จากเดิมที่มีการแสดงข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน 3 ส่วนงาน เนื่องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าส่วนงานการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักร และ ผลิตสารกำจัดศัตรูพืชและเคมีภัณฑ์เกษตร มีจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินรวม กลุ่มบริษัทได้ปรับย้อนหลังการแสดงผลตามส่วนงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่รวมอยู่ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของกลุ่มบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเปรียบเทียบ

ผู้บริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมี 5 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่สำคัญนี้ผลิตสินค้าและให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

- ส่วนงาน 1 ออกแบบ ผลิตและติดตั้งเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติ
- ส่วนงาน 2 ออกแบบ ผลิตและติดตั้งเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ
- ส่วนงาน 3 ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักร
- ส่วนงาน 4 ผลิตสารกำจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร
- ส่วนงาน 5 อื่นๆ

ผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ข้างล่างนี้ ผลการดำเนินงานวัดโดยใช้กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทาน โดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ใน การวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน

	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	รวม
	ออกแบบ ผลิต และติดตั้งเครื่องจักร แบบกึ่งอัตโนมัติ		ออกแบบ ผลิต และติดตั้งเครื่องจักร แบบอัตโนมัติ		และบำรุงรักษาเครื่องจักร		งบการเงินรวม		หักรายการระหว่างกัน		รวม		
	ออกแบบ ผลิต และติดตั้งเครื่องจักร แบบกึ่งอัตโนมัติ	ออกแบบ ผลิต และติดตั้งเครื่องจักร แบบอัตโนมัติ	ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักร	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต
	446,637	202,035	17,762	3,285	15,374	22,422	36,551	(42,949)	(176,661)	233,804	372,385		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	202,035	446,637	17,762	3,285	15,374	22,422	36,551	(42,949)	(176,661)	233,804	372,385		
ข้อมูลตามส่วนงาน													
ต้นทุนงาน													
รายได้จากการขายและ													
การให้บริการ	202,035	446,637	17,762	3,285	15,374	22,422	36,551	(42,949)	(176,661)	233,804	372,385		
ส่วนงานภูมิภาคหลัก													
ไทย	188,958	420,251	17,193	3,285	15,374	21,329	26,134	(42,949)	(176,661)	219,065	335,582		
อินเดีย	13,077	26,386	569	-	-	1,093	10,417	-	-	14,739	36,803		
รวมรายได้	202,035	446,637	17,762	3,285	15,374	22,422	36,551	(42,949)	(176,661)	233,804	372,385		
จังหวัดเวลา													
ในการรับรู้รายได้													
ในเวลาใดเวลาหนึ่ง	903	8,727	17,762	3,285	-	13,812	23,592	(5,921)	(20,260)	26,556	15,344		
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	201,132	437,910	-	-	15,374	8,610	12,959	(37,028)	(156,401)	207,248	357,041		
รวมรายได้	202,035	446,637	17,762	3,285	15,374	22,422	36,551	(42,949)	(176,661)	233,804	372,385		

บริษัท ยูรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	รวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่													
31 ธันวาคม	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562
กำไร (ขาดทุน)	9,637	24,998	(6,335)	(13,749)	(442)	(3,195)	(17,467)	-	(21,261)	26,608	(2,396)	(2,467)	
ก่อนภาษีเงินได้													
กำไรจากการซื้อใน													
ราคาต่ำกว่ามูลค่า													
สุทธิรวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,874
กำไรจากการจำหน่าย													
เงินลงทุน													
รายได้อื่น	6,684	36,290	633	6,007	571	-	508	-	(3,285)	(36,775)	5,869	7,150	
ค่าใช้จ่าย	(176,516)	(432,873)	(23,989)	(78,771)	(16,347)	(6,309)	(31,632)	-	19,413	239,160	(253,051)	(352,122)	
ดอกเบี้ยจ่าย	(7,287)	(6,420)	(691)	(912)	(623)	(44)	(555)	-	(507)	1,317	(7,615)	(6,566)	
ค่าเสื่อมราคา													
และค่าตัดจำหน่าย	(15,279)	(18,636)	(1,449)	(2,646)	(1,305)	(127)	(1,163)	-	3,247	(164)	(17,682)	(23,046)	
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก													
เงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	-	-	-	-	-	-	(53)	(269)	(53)	(269)	
สินทรัพย์ส่วนงาน	513,774	546,855	48,724	87,617	43,898	2,682	39,095	-	(366,044)	(192,369)	337,736	475,963	
หนี้สินส่วนงาน	229,927	288,729	21,805	48,234	19,645	942	17,496	-	(205,444)	(99,971)	109,515	248,888	

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							รวม			
	ออกแบบ สกิด และติดตั้งเครื่องจักร แบบกึ่งอัตโนมัติ	ออกแบบ สกิด และติดตั้งเครื่องจักร แบบอัตโนมัติ	ออกแบบ สกิด และติดตั้งเครื่องจักร	ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักร	ก้ำกัศัศูพิช และผลิตภัณฑ์ เคมียเคมี	อื่น ๆ					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562
ข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงาน	(พันบาท)										
รายได้	43,763	236,288	4,467	39,081	14,889	2,967	2,967	18,713	36,227	81,832	314,563
ส่วนงานอุทกศาสตร์หลัก	43,763	236,288	4,467	39,081	14,889	2,967	2,967	18,713	36,227	81,832	314,563
ช่วงเวลาในการรับรายได้											
ในเวลาใดเวลาหนึ่ง	903	3,392	-	-	14,889	2,967	2,967	17,213	35,383	33,005	41,742
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	42,860	232,896	4,467	39,081	-	-	-	1,500	844	48,827	272,821
รวมรายได้	43,763	236,288	4,467	39,081	14,889	2,967	2,967	18,713	36,227	81,832	314,563
กำไร (ขาดทุน)	(31,871)	(6,145)	(4,545)	(4,977)	(1,832)	1,698	-	697	15,014	(37,551)	5,590
ก่อนภาษีเงินได้	10,792	23,635	1,102	3,987	-	-	-	4,264	854	16,158	28,476
ภาษีเงินได้	(73,719)	(247,081)	(9,021)	(44,898)	(13,078)	(1,032)	-	(17,702)	(19,358)	(115,520)	(312,389)
กำไรสุทธิ	(2,568)	(3,629)	(262)	(601)	(874)	(41)	-	(1,098)	(518)	(4,802)	(4,789)
กำไรสุทธิ	(8,139)	(15,359)	(831)	(2,545)	(2,769)	(175)	-	(3,480)	(2,191)	(15,219)	(20,270)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม				
	ออกแบบ สลิต และติดตั้งเครื่องจักร แบบกึ่งอัตโนมัติ	ออกแบบ สลิต และติดตั้งเครื่องจักร แบบอัตโนมัติ	ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักร	กำจัดศัตรูพืช และผลิตภัณฑ์ เคมีเกษตร	อื่นๆ						
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561			
สินทรัพย์ส่วนงาน	153,076	322,242	15,625	53,394	52,079	3,678	-	-	45,970	286,236	425,284
หนี้สินส่วนงาน	47,296	132,361	4,828	21,932	16,091	1,511	-	-	18,882	88,439	174,686
						(พันบาท)					

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การกระทบยอดรายได้ กำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์และหนี้สิน และรายการอื่นที่มีสาระสำคัญของส่วนงานที่รายงาน

	2562	2561
	(พันบาท)	
รายได้		
รวมรายได้จากส่วนงานที่รายงาน	233,804	372,386
รายได้อื่น	42,202	7,150
รายได้รวม	<u>276,006</u>	<u>379,536</u>
กำไรหรือขาดทุน		
รวมขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จากส่วนงานที่รายงาน	(2,396)	(2,467)
ขาดทุนรวมก่อนภาษีเงินได้	<u>(2,396)</u>	<u>(2,467)</u>
สินทรัพย์		
รวมสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน	337,736	475,963
สินทรัพย์รวม	<u>337,736</u>	<u>475,963</u>
หนี้สิน		
รวมหนี้สินของส่วนงานที่รายงาน	109,515	248,888
หนี้สินรวม	<u>109,515</u>	<u>248,888</u>
	รวมส่วนงานที่รายงาน	
	2562	2561
	(พันบาท)	
รายการอื่นที่มีสาระสำคัญ		
ดอกเบี้ยรับ	176	457
ดอกเบี้ยจ่าย	7,615	6,566
รายจ่ายฝ่ายทุน	10,086	8,004
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17,682	23,046
	<u>35,559</u>	<u>38,073</u>

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่วนงานภูมิศาสตร์

ส่วนงานที่ 1 และ 2 มีการจัดการ การผลิตและสำนักงานขายในประเทศไทย อินเดีย และประเทศอื่นๆ ส่วนงานที่ 3 และ 4 มีการจัดการ การผลิตและสำนักงานขายในประเทศไทย

ในการนำเสนอการจำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า สินทรัพย์ตามส่วนงานแยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์

	รายได้		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
ไทย	261,214	342,656	217,024	173,617
อินเดีย	14,773	36,839	-	4,185
ประเทศอื่น ๆ	19	41	-	18,705
รวม	276,006	379,536	217,024	196,507

ลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ไม่มีลูกค้ารายใดมีรายได้เป็นสาระสำคัญจากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

24 ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
ค่าโฆษณาและสนับสนุนการขาย	12,321	2,948	447	1,644
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	4,296	3,792	1,447	2,873
ค่านายหน้าในการขาย	1,385	2,011	869	1,680
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	701	638	20	637
อื่นๆ	223	76	17	60
รวม	18,926	9,465	2,800	6,894

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

25 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	50,121	54,009	22,254	35,186
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14,565	18,552	14,819	17,458
ค่าที่ปรึกษาและค่าบริการทางวิชาชีพ	4,458	3,609	3,651	1,613
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	3,343	3,392	3,151	3,079
ค่าบริการ	2,378	953	1,544	1,395
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,296	7,109	811	3,626
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1,980	5,617	528	2,981
ค่าเช่า	1,525	2,254	-	1,186
ค่าบริการระบบสารสนเทศ	1,366	2,130	957	1,971
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(461)	1,251	152	248
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน ในบริษัทย่อย	-	-	7,091	-
อื่นๆ	7,761	8,004	4,660	5,693
รวม	89,332	106,880	59,618	74,436

26 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
เงินเดือนและค่าแรง	62,171	72,183	17,107	33,012
สวัสดิการพนักงาน	8,853	8,032	3,160	3,743
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	20 7,630	994	2,686	541
ค่านายหน้าในการขาย	898	1,966	643	1,635
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง	33	-	33	-
อื่นๆ	20,232	19,613	2,191	8,413
รวม	99,817	102,788	25,820	47,344

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จัดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

27 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
				(พันบาท)
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป				
และงานระหว่างทำ	(10,162)	(1,067)	(8,531)	(1,758)
ค่าจ้างทำของ	29,413	45,589	48,545	223,424
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป	99,956	153,763	6,701	9,832
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	26 99,817	102,788	25,820	47,344
ค่าเสื่อมราคา	15,637	15,913	10,402	13,303
ค่าตัดจำหน่าย	5,401	7,133	4,817	6,966
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน				
ในบริษัทย่อย	-	-	7,091	-
อื่นๆ	30,671	51,050	35,893	33,548
รวมต้นทุนขาย ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	<u>270,733</u>	<u>375,169</u>	<u>130,738</u>	<u>332,659</u>

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

28 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน				
สำหรับงวดปัจจุบัน	2,493	(19)	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	13,601	(20,811)	18,488	(20,658)
การรวมธุรกิจ	1,191	-	-	-
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	14,792	(20,811)	18,488	(20,658)
รวมภาษีเงินได้	17,285	(20,830)	18,488	(20,658)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ภาษีเงินได้ที่บริษัทกู้ยืมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	งบการเงินรวม			
	2562	2561		
	ผลต่าง จากการ แปลงค่า งบการเงิน	ผลต่าง จากการ แปลงค่า งบการเงิน	ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้	ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้
ก่อนภาษี เงินได้			ก่อนภาษี เงินได้	ก่อนภาษี เงินได้
ผลต่างจากการแปลงค่า			ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้	ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้
หน่วยงานในประเทศ	-	-	(4,116)	-
กำไรจากการประมาณตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย	3,653	-	3,254	(651)
รวม	<u>3,653</u>	<u>-</u>	<u>(862)</u>	<u>(651)</u>
				<u>2,603</u>
				<u>(1,545)</u>

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	2562		2561			
	ก่อนภาษี เงินได้	ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้	ก่อนภาษี เงินได้		ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้
กำไรจากการประมาณตาม						
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	4,045	(809)	3,236	3,004	(601)	2,403
รวม	4,045	(809)	3,236	3,004	(601)	2,403

(พันบาท)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	2562		2561	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้		(2,396)		(2,467)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.0	(479)	20.0	(493)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		156		713
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี		-		(1,508)
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		18,863		731
ผลขาดทุนในปีก่อนที่ไม่รับรู้เป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		-		(15,200)
ค่าใช้จ่ายในปีก่อนที่ไม่รับรู้เป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		-		(4,692)
อื่นๆ		(1,255)		(381)
รวม	(721.41)	17,285	844.3	(20,830)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2562		2561	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		(37,551)		5,590
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.0	(7,510)	20.0	1,118
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		112		600
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี		-		(213)
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็น สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		18,863		-
ผลขาดทุนในปีก่อนที่ไม่รับรู้เป็น สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		-		(8,864)
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนปีก่อนที่ไม่รับรู้ เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		-		(8,623)
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนที่ไม่รับรู้ เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		7,022		-
ค่าใช้จ่ายในปีก่อนที่ไม่รับรู้เป็น สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		-		(4,597)
อื่น ๆ		1		(79)
รวม	(49.23)	<u>18,488</u>	(369.6)	<u>(20,658)</u>

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
รวม	2,659	22,523	4,272	(3,822)
การหักกลบรายการของภาษี	(2,659)	(3,822)	(2,659)	3,822
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้การตัดบัญชี				
สุทธิ	-	18,701	1,613	-
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
รวม	2,292	21,853	3,436	(3,700)
การหักกลบรายการของภาษี	(2,292)	(3,700)	(2,292)	3,700
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้การตัดบัญชี				
สุทธิ	-	18,153	(1,144)	-

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายในได้รวมการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	ณ วันที่	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน			งบการเงินรวม			ณ วันที่
		กำไรหรือขาดทุน	กำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	กำไร	ผลต่างจาก	การรวมธุรกิจ	การจำหน่ายเงินลงทุน	
	1 มกราคม 2562							31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ภายในที่ได้รับการตัดบัญชี								
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของค่าเสื่อมราคา)	103	(84)	-	-	-	-	(1)	18
ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสูญ)	208	(136)	-	-	-	-	-	72
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)	207	94	-	-	-	-	-	301
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	538	686	(731)	-	(61)	-	(102)	330
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน	774	(814)	-	-	-	-	40	-
ประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิด	2,955	(1,351)	-	-	-	-	(22)	1,582
ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด	235	(213)	-	-	-	-	(1)	21
ยอดขาดทุนยกไป	17,502	(11,813)	-	-	-	-	(5,354)	335
อื่นๆ	1	(629)	-	-	(171)	-	799	-
รวม	22,523	(14,260)	(731)	(171)	(61)	(4,641)	(4,641)	2,659

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินรวม					
	ณ วันที่	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		งบการเงินรวม		ณ วันที่
	1 มกราคม	กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุน	ผลต่างจาก	การรวมธุรกิจ	31 ธันวาคม
	2562	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	การแปลงค่า	การเงิน	2562
			(พันบาท)			
หนี้สินภายใต้การกำกับ	(1,662)	294	-	-	(1,130)	(2,498)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ่ม)	(2,160)	365	-	-	-	(1,774)
สัญญาเช่าการเงิน	(3,822)	659	-	-	(1,130)	(4,272)
รวม		(13,601)	(731)	(171)	(1,191)	(4,624)
สุทธิ						

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน	ผลต่างจาก
	1 มกราคม	กำไรหรือ	การแปลงค่า
	2561	ขาดทุน	งบการเงิน
		ขาดทุน	งบการเงิน
		เบ็ดเสร็จอื่น	
		(พันบาท)	
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	64	38	1
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของค่าเสื่อมราคา)	92	124	(8)
ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสูญ)	-	207	-
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการสูญมูลค่าของสินค้า)	1,138	49	(643)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1,357	(564)	(19)
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน	-	2,955	-
ประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิด	305	(70)	-
ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด	-	17,502	-
ยอดขาดทุนยกไป	4	(3)	-
อื่นๆ			
รวม	2,960	20,238	(643)
			(32)
			22,523

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินรวม			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน	กำไร	ผลต่างจาก	
	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไร ขาดทุน	การแปลงค่า งบการเงิน	
	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)		
ณ วันที่				
1 มกราคม				
2561				
	(1,662)	-	-	(1,662)
	(2,733)	-	-	(2,160)
	(4,395)	-	-	(3,822)
	20,811	(643)	(32)	

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ่ม)
 สัญญาเช่าการเงิน
 รวม
 สุทธิ

บริษัท ยูรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ณ วันที่	
	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน			
1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	31 ธันวาคม	
2562	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2562	
	(พันบาท)			
สินทรัพย์ภายในได้รับการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
(ความแตกต่างของค่าเสื่อมราคา)	31	(13)	-	18
ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสูญ)	51	21	-	72
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)	207	94	-	301
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ค่าเผื่อการด้อยค่า)	7,023	(7,023)	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	384	723	(809)	298
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน				
ผลงาน	151	(151)	-	-
ประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิด	2,937	(1,355)	-	1,582
ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด	21	-	-	21
ยอดขาดทุนยกไป	11,048	(11,048)	-	-
รวม	21,853	(18,752)	(809)	2,292
หนี้สินภายในได้รับการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ่ม)				
	(1,662)	-	-	(1,662)
สัญญาเช่าการเงิน	(2,038)	264	-	(1,774)
รวม	(3,700)	264	-	(3,436)
สุทธิ		(18,488)	(809)	

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ณ วันที่	
	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน			
1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	31 ธันวาคม	
2561	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2561	
	(พันบาท)			
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
(ความแตกต่างของค่าเสื่อมราคา)	46	(15)	-	31
ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสูญ)	1	50	-	51
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)	-	207	-	207
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ค่าเผื่อการด้อยค่า)	-	7,023	-	7,023
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1,010	(25)	(601)	384
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน				
ผลงาน	764	(613)	-	151
ประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิด	-	2,937	-	2,937
ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด	249	(228)	-	21
ยอดขาดทุนยกไป	-	11,048	-	11,048
รวม	2,070	20,384	(601)	21,853
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ่ม)				
	(1,662)	-	-	(1,662)
สัญญาเช่าการเงิน	(2,312)	274	-	(2,038)
รวม	(3,974)	274	-	(3,700)
สุทธิ		20,658	(601)	

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ เกิดจากรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
			(พันบาท)	
ยอดขาดทุนยกไป	18,863	731	18,863	-
รวม	<u>18,863</u>	<u>731</u>	<u>18,863</u>	<u>-</u>

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2565 สำหรับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และในปี 2573 สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทยังมีได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

29 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน (สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนหมดอายุเมื่อจำหน่ายเงินลงทุนเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562) และเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์จากเชื้อราที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- (ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	2562			2561		
	กิจการที่ ได้รับการ ส่งเสริม *	กิจการที่ ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม	กิจการที่ ได้รับการ ส่งเสริม	กิจการที่ ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม
	(พันบาท)					
รายได้จากการให้บริการ						
ส่งออก	39,588	39,059	78,647	-	213,872	213,872
รายได้จากการให้บริการ						
ในประเทศ	93,627	61,530	155,157	20,273	138,240	158,513
รวมรายได้	133,215	100,589	233,804	20,273	352,112	372,385

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2562			2561		
	กิจการที่ ได้รับการ ส่งเสริม	กิจการที่ ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม	กิจการที่ ได้รับการ ส่งเสริม	กิจการที่ ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม
	(พันบาท)					
รายได้จากการให้บริการ						
ส่งออก	-	23,787	23,787	-	121,081	121,081
รายได้จากการให้บริการ						
ในประเทศ	-	58,045	58,045	-	193,482	193,482
รวมรายได้	-	81,832	81,832	-	314,563	314,563

* รายได้จากการให้บริการส่งออกและในประเทศของกิจการที่ได้รับการส่งเสริม รวมรายได้ของบริษัท ยูเรกา ออกโต เมชั่น จำกัด สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 (วันที่ขายเงินลงทุน)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

30 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้ และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุข้อ 17) อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารเชื่อว่ากลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นสาระสำคัญ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ทำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนดอัตราใหม่มีดังนี้

	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)		งบการเงินเฉพาะ	
			งบการเงินรวม ภายใน 1 ปี (พันบาท)	กิจการ ภายใน 1 ปี
ปี 2562				
หมุนเวียน				
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	7.4	-	19,000
ปี 2561				
หมุนเวียน				
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7.4	-	1,200	-

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนดอัตราใหม่มีดังนี้

	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)		งบการเงินรวม	
			หลังจาก 1 ปีแต่ ภายใน 5 ปี (พันบาท)	รวม
ปี 2562				
หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	5.8 - 7.3	73,002	-	73,002
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	7.4	2,500	-	2,500
ไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	5.8 - 7.3	-	7,437	7,437
รวม		75,502	7,437	82,939

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม		
		ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปีแต่ ภายใน 5 ปี (พันบาท)	รวม
ปี 2561				
หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	5.8 - 7.3	62,417	-	62,417
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	7.4	67,000	-	67,000
ไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	5.8 - 7.3	-	10,993	10,993
รวม		129,417	10,993	140,410

	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปีแต่ ภายใน 5 ปี (พันบาท)	รวม
ปี 2562				
หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	5.8 - 7.3	65,360	-	65,360
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7.4	-	-	-
ไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	5.8 - 7.3	-	7,437	7,437
รวม		65,360	7,437	72,797

ปี 2561				
หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	5.8 - 7.3	61,933	-	61,933
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7.4	4,794	-	4,794
ไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	5.8 - 7.3	-	10,993	10,993
รวม		66,727	10,993	77,720

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้า การขายสินค้าและการให้บริการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นครั้งคราว ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
<i>เงินรูเปียห์อินโดนีเซีย</i>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	1,964	-	1
ลูกหนี้อื่น	-	496	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	(174)	-	-
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความเสี่ยง	-	<u>2,286</u>	-	<u>1</u>
<i>เงินรูปีอินเดีย</i>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	8,877	-	-
ลูกหนี้การค้า	-	5,327	-	-
ลูกหนี้อื่น	-	317	-	-
เจ้าหนี้การค้า	-	(1,319)	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	(836)	-	-
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความเสี่ยง	-	<u>12,366</u>	-	-

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	50	1	50
ลูกหนี้การค้า	9,560	1,038	9,560	1,038
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความเสี่ยง	<u>9,561</u>	<u>1,088</u>	<u>9,561</u>	<u>1,088</u>
เงินดอลลาร์สิงคโปร์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	814	-	-
ลูกหนี้อื่น	-	88	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	(235)	-	-
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความเสี่ยง	<u>-</u>	<u>667</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
เงินยูโร				
ลูกหนี้การค้า	7,231	-	7,231	-
ลูกหนี้อื่น	-	31	-	31
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความเสี่ยง	<u>7,231</u>	<u>31</u>	<u>7,231</u>	<u>31</u>
อื่นๆ				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	4	-	4
เจ้าหนี้การค้า	-	162	-	-
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความเสี่ยง	<u>-</u>	<u>166</u>	<u>-</u>	<u>4</u>

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

บริษัท ยูรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงาน ไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน แต่ละครายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเป็นผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้เกินกว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนที่หมุนเวียนเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินส่วนที่ไม่หมุนเวียนเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาใกล้เคียงกับอัตราที่ตลาด

มูลค่ายุติธรรมภายใต้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาใกล้เคียงกับอัตราที่ตลาด

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

31 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)			
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคต				
ทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน				
ที่บอกเลิกไม่ได้				
ภายในหนึ่งปี	1,732	3,719	672	1,590
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	478	2,349	478	300
รวม	2,210	6,068	1,150	1,890
ภาระผูกพันอื่นๆ				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	3,151	-	3,151
รวม	-	3,151	-	3,151

สัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการอื่นมีกำหนดระยะเวลา 1 - 4 ปี สิ้นสุดจนถึงเดือนมีนาคม 2566 โดยมีจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามที่ระบุในสัญญาเช่า

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ (2561 : สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ 0.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเทียบเท่าเงินบาทจำนวน 3.2 ล้านบาท)

หนังสือค้ำประกันผลงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีภาระผูกพันจากหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อค้ำประกันผลงาน (2561: 2.1 ล้านบาท)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

32 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ในปี 2562 บริษัทได้ถูกฟ้องร้องจากลูกค้ารายหนึ่ง โดยถูกเรียกค่าเสียหายในคดีความกรณีพิพาทเกี่ยวกับการผลิตเครื่องจักรเป็นจำนวนเงินรวม 4.3 ล้านบาท ปัจจุบันคดีความดังกล่าวอยู่ในกระบวนการของศาล อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทไม่มีภาระที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายจากการฟ้องร้องดังกล่าวอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ จึงไม่ได้ตั้งประมาณการหนี้สินจากคดีความดังกล่าวในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และคาดว่ามิผลกระทบต่อที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อนำมาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก และจะมีผลบังคับใช้กับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*	เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16*	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19*	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินนี้ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การค้ำประกันและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้ อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(๗) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ได้นำเสนอวิธีการบัญชีเดียวสำหรับผู้เช่า โดยผู้เช่าต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่งยกเว้นการรับรู้รายการสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพย์อ้างอิงที่มีมูลค่าต่ำ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าดำเนินงาน ส่วนการบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน กล่าวคือ ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าดำเนินงาน เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ขณะนี้ผู้บริหารกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น

